



ย้อนรอยสรรหา 'เลขานุการ กสทช.' บอร์ดเห็นต่างต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่?

ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือไม่? สำหรับการสรรหาเลขานุการ กสทช. หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.วาระพิเศษเมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการลงมติ 4 ต่อ 3 ไม่เห็นชอบกระบวนการสรรหาตั้งแต่ต้น!?

ย้อนรอยกระบวนการสรรหา

หลัง นายฐากร ดัชนีลาออกจากตำแหน่งเลขานุการ กสทช. เมื่อ ก.ค. 63 และที่ประชุม กสทช. ในขณะนั้น มีมติแต่งตั้ง นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขานุการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร รักษาการในตำแหน่งเลขานุการ กสทช. จนกว่าจะมีคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่

ต่อมาเมื่อเดือน เม.ย. 65 กสทช.ชุดใหม่ได้เข้ามารับตำแหน่ง ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการสรรหาในทันที โดยสำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศเปิดรับสมัครตำแหน่งเลขานุการ กสทช. ก็ข้ามมาอีกปี เป็นวันที่ 20 มี.ค.-7 พ.ค. 66

ซึ่งหลังจากปิดรับสมัครไปแล้ว มีผู้สมัครเลขานุการ กสทช. จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ประกอบด้วย

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขานุการ กสทช. รักษาการ

เลขานุการ กสทช., พ.อ.ดร.ชนัทเมศร์ ภัทรณรงค์รัมย์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (ซูเปอร์บอร์ด), รศ.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA), นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรณ์ วิฑูรกลชิต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส), นางสุรางคณา วายุภาพ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA, ดร.พีระกานต์ แก้ววงศ์วัฒนา อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด และ นายสุทธิศักดิ์ ต้นตะโยชิน รองเลขานุการ กสทช.สายงานโทรคมนาคม

บอร์ดเห็นต่างวิธีการสรรหา

ในระหว่างนี้ บอร์ด กสทช.เริ่มมีความเห็นต่างในขั้นตอนกระบวนการสรรหา โดยทาง นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน

กสทช. เห็นว่า การแต่งตั้งและถอดถอน เลขาธิการ กสทช. ออกจากตำแหน่ง เป็นอำนาจของประธานฯ ตามกฎหมาย มาตรา 61 ในขณะที่บอร์ด กสทช. บางท่าน มีความเห็นว่า กระบวนการสรรหาต้องให้บอร์ด กสทช. ทุกท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือก หลังจากนั้นประธาน กสทช. จึงจะเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของบอร์ด กสทช. เสียงส่วนใหญ่ ไม่ใช่ประธาน กสทช. จะเป็นผู้คัดเลือกชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแต่เพียงคนเดียวเท่านั้น

ถ่ายบอลโลกจุดชนวนขัดแย้ง

อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งการคัดเลือก เลขาธิการ กสทช. เริ่มความขัดแย้งขึ้น ตั้งแต่บอร์ด กสทช. ที่มีอยู่ 6 ท่านในตอนนั้นได้อนุมัติเงินกองทุน กทปส. ซื่อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก

จำนวน 600 ล้านบาท เป็นผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดฟุตบอลโลก โดยต้องการให้สามารถถ่ายทอดได้ทุกแพลตฟอร์ม แต่ปรากฏว่า เกิดกรณีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และงานดาวเทียมร้องเรียนว่ามีเอกชนรายหนึ่งร่วมออกเงินสนับสนุนได้สิทธิในการถ่ายทอดสดไปในทุกแพลตฟอร์ม จนกว่าเรื่องจะเคลียร์กันได้ก็เข้าไปเกือบจะถึงรอบชิงชนะเลิศเลยทีเดียว

ส่งผลให้บอร์ด กสทช. ตั้งอนุกรรมการสอบเรื่องนี้ และได้มีมติเสียงข้างมากให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการเลขาธิการ กสทช. แต่ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ต่อไป เพื่อให้รอผลสอบสวนก่อน และได้ให้ นายภูมิวิษณุ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. แทน

หลังบอร์ดมีมติออกมาแต่ทางประธาน กสทช. ก็ยังไม่มีการลงนามให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นนายไตรรัตน์คงดำรงตำแหน่งรักษาการต่อไป หลังรักษาการมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว!!

ฟ้องกันอีนุงตุงนัง

ขณะเดียวกัน ทางนายไตรรัตน์ก็ยื่นฟ้องต่อบอร์ด กสทช. 4 ราย ประกอบด้วย พลอากาศโท ชนพันธ์ุ ห่อชัยเจริญ, น.ส.พิรงรอง รามสูต, นายศุภชัย สุขชาติชัย, นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล



บพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

และ นายภูมิวิษณุ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 86, 157 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172

ส่วน นายภูมิวิษณุ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. ก็มีการฟ้องร้องต่อประธาน กสทช. เช่นเดียวกัน ที่



ไม่เขินตั้ง “รักษาการเลขาธิการ” ตามมติบอร์ด
ในระหว่างที่รอเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งเลขาธิการ กสทช.นั้น ทางผู้สมัครการสรรหาที่ไม่ได้
รับเลือกบางรายก็มีการฟ้องบอร์ด กสทช.ต่อศาลว่าการ
สรรหาครั้งนี้ไม่ชอบด้วย ก.ม.

เริ่มนับหนึ่งสรรหาใหม่?

อย่างไรก็ตาม หลังบอร์ด กสทช. มีมติ 4
ต่อ 3 ไม่เห็นชอบต่อกระบวนการสรรหาครั้งนี้
ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ทาง พล.อ.ท.ธนพันธุ์
ห่วยเจริญ หนึ่งในบอร์ดเสียงข้างมาก บอก
ว่า บอร์ดเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยกับ
กระบวนการสรรหาตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจาก
ไม่ได้เปิดให้กรรมการ กสทช. ทุกท่านมี
ส่วนร่วมในการสรรหาตั้งแต่แรก แต่ไม่ได้

ไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อ นายไตรรัตน์ แม้ว่าประธานฯ จะเสนอ
ชื่อใครขึ้นมา ก็จะไม่เห็นชอบเพราะมองว่ากระบวนการไม่ถูกต้อง
แต่แรก ซึ่งทำให้ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ โดยขึ้นอยู่กับ
ประธาน กสทช. และสำนักงานฯ จะเสนอเรื่องการสรรหาใหม่เข้า
บอร์ดเมื่อใด และโดยส่วนตัวเห็นว่าหากผู้สมัครในครั้งนี้องค์กร
สมัครเข้ารับการสรรหาใหม่อีกครั้งก็สามารถทำได้

ในส่วนของ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขานุการประจำ
ประธาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธาน กสทช. ด้าน
กฎหมาย บอกว่า หลังจากมติที่ประชุม กสทช.ออกมาแล้ว ขึ้นอยู่
กับว่านายไตรรัตน์จะอุทธรณ์มติบอร์ด กสทช.หรือไม่ และบอร์ด
กสทช.จะรับหรือไม่รับ ซึ่งหากถ้าไม่รับ ก็ขึ้นอยู่กับนายไตรรัตน์จะ
ฟ้องร้องต่อศาลหรือไม่ และมองว่าในกรณีมีผู้สมัครที่ไม่ได้รับการ
คัดเลือกฟ้องต่อศาลเรื่องการสรรหาไม่ชอบนั้น ต้องรอความเห็น
จากศาล จึงไม่สามารถตัดสินใจว่าจะสรรหาใหม่ตามกระบวนการ
ใด จนกว่ากระบวนการทางศาลจะสิ้นสุดทุกคดีก่อน

แหล่งข่าวจาก กสทช.ระบุว่า ทางนายไตรรัตน์คงจะมีการ
อุทธรณ์มติบอร์ด หรือไม่ก็ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
ซึ่งคงต้องรอการประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งต่อไปใน
วันที่ 25 ม.ค. นี้ น่าจะมีความคืบหน้าว่าการสรรหาเลขาธิการ
กสทช. ที่จะมาทำหน้าที่เสมือน “แม่บ้าน” ขององค์กรใหญ่แห่ง
“ชอยสายลม” จะเดินหน้าต่อไปอย่างไร?!

จิราวัฒน์ จารุพันธ์

บทเรียนกับศักยภาพ



ความตั้งใจที่จะสร้างผลงานเพื่อคลี่คลายวิกฤตประเทศของ “**นายกรัฐมนตรื-เศรษฐา ทวีสิน**” นั้นสูงยิ่ง

เป็นความตั้งใจที่มีทั้งความคิด คำพูด และการปฏิบัติ

สิ่งเหล่านี้จะพบว่าทุกครั้งที่มีโอกาส “**นายกฯเศรษฐา**” จะสื่อสารและแสดงออกด้วยความมั่นใจในเจตนาของตัวเองอย่างยิ่ง ความคิดที่มาจากมุมมองปัญหาอย่างกระจ่างในต้นสาเหตุ และผลที่ต้องการให้เป็นไป

การพูดที่ชัดเจนตรงตามที่ต้องการสื่อ ไม่มีกั๊ก

และลงมือสั่งการเพื่อให้เกิดการจัดการตามสมควรจะเป็น

เพียงแต่ว่าเรื่องราวกลับไม่เป็นไปตามที่คิด ที่พูด ที่ทำ ตามความตั้งใจ

ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เป็นเช่นนั้น มันดูเหมือนว่าทุกเรื่องราวจะเป็นเช่นนั้น

ระหว่างการบริหารการเงินกับการคลังที่รัฐบาลมองคนละมุมกับแบงก์ชาติ “**นายกฯเศรษฐา**” พูดชัดและทำให้เห็นว่าต้องการอะไร จัดการพูดคุยทำความเข้าใจครั้งแล้วครั้งเล่า

แต่ดูเหมือนไม่เกิดความเข้าใจอย่างที่ปรารถนาให้เป็นไป ส่งผลให้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศสะดุดหยุดลง เพราะความไม่เข้าใจนั้น

การจัดการกับตลาดหลักทรัพย์ที่ดัชนีหุ้นร่วงฮวบฮาบ บ่อยครั้งตลาดไทยสวนทางกับตลาดโลก การบริหารแบบปล่อยปละละเลยให้สร้างหุ้น หรือบริหารกิจการบริษัทแบบหลอกลวงนักลงทุน การปล่อยให้บริษัทเบี้ยวจ่ายคืนการลงทุนในพันธบัตร แบบมองไม่เห็นว่าจะมีการบริหารจัดการแบบหวังผลได้ว่านักลงทุนจะได้รับการแก้ไข หรือกระทั่งเยียวยา

“**นายกรัฐมนตรื-เศรษฐา**” ส่งสัญญาณหลายครั้งเพื่อให้หาทางสร้างความเชื่อมั่น เพราะตลาดหลักทรัพย์ส่งผลต่อความเชื่อถือประเทศของนักลงทุนอย่างมาก หากจัดการให้เกิดความโปร่งใสไม่ได้เสียแล้ว ความไม่

เชื่อมั่นต่อประเทศจะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

พูดแล้ว คุยแล้ว ชี้ทางให้แก่แล้ว แต่ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่างยังดำเนินไปเหมือนบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาต่อการสร้างความเสื่อมศรัทธาให้นักลงทุน

ยังมีการบริหารจัดการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เกิดการแบ่งฝ่ายขัดแย้งกันภายใน จนขยับอะไรไม่ได้มายาวนาน ด้วยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ทั้งที่มีงานสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วนมากมายที่จะต้องจัดการ

แต่เหมือนกับว่าบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีอำนาจอะไรที่จะทำให้ฝ่ายที่ขัดแย้งนั้นยอมที่จะหาข้อสรุปเพื่อทำงานร่วมกันต่อไปได้

ทั้งที่ “**นายกฯเศรษฐา**” มีความตั้งใจมุ่งมั่นสูงยิ่งที่จะผลักดันให้การแก้ไขให้ความเป็นไปของชาติกลับสู่ความเป็นปกติ

แต่ดูเหมือนว่าทุกเรื่อง ทุกสิ่งอย่างกลับชะงักงัน ไม่มีหนทางที่จะขยับไปข้างหน้า

เช่นเดียวกับ “**ดิจิทัลวอลเล็ต**” ที่จะแจกคนละ “**10,000 บาท**” หรือ “**โครงการแลนด์บริดจ์**” ที่ไม่สามารถเริ่มต้นได้ เพราะติดขัดกับอุปสรรคปัญหามากมาย

เกือบทั้งหมดของทุกปัญหาเป็นอุปสรรคที่เกิดจาก “**กลไกในโครงสร้างอำนาจ**” ที่ดูจะไม่ลงตัวกับวิชั่น และการมองเป็นเรื่องราวที่จำเป็นต้องกระทำของ “**นายกฯเศรษฐา**”

คิด พูด ทำ ในกรอบที่ถูกที่ควร ทว่ากลับแทบไม่มีอะไรสืบหน้าเลย

แน่นอนประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจ ยิ่งว่ารัฐบาลที่มี “**พรรคเพื่อไทย**” เป็นแกนนำ ยืนหยัดที่จะดำเนินไปภายใต้เจตนาเรียน “**ต้องบริหารประเทศโดยไม่แตะโครงสร้างอำนาจ**” เพราะพิสูจน์แล้วว่า “**มองเห็นว่าโครงสร้างอำนาจที่เป็นอยู่มีปัญหา**” เป็นจุดจบของ “**รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง**”

ความน่าสนใจจึงอยู่ที่การสยบยอมต่อบทเรียนที่นับวันยิ่งชัดว่าต้องแลกกับการบริหารที่เป็นไปไม่ได้

“**ผู้นำที่มีความมุ่งมั่นสูงยิ่ง**” จะมีศิลปะในการจัดการอย่างไร เพื่อให้ประชาชนมีความหวัง

การ์ตอง

กสทช.กำจัด “ซิมการ์ดผี” ต้นตอ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์”

การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ที่มีฐานปฏิบัติ แนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านโขงใหญ่ที่ นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงาน ร่วมกันแก้ปัญหา.ส.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ลงพื้นที่เห็นปัญหาที่ก๊ำซบ พล.ต.อ. ณีจรร เพราะสุนทร กสทช. ด้านกฎหมาย และ นายไครรัตน์ วิริยะศิริกุล เลขาธิการ กสทช. เร่ง ผลักดันร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง



เรื่องการยืนยันตนที่มีมติแล้ว และเรื่องการ อนุญาตและกำกับดูแลสถานีวิทยุคมนาคมแนว ชายแดน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน สำหรับผู้ประกอบการที่ตั้งเสาสัญญาณใหม่ในพื้นที่ แนวชายแดน

กำหนดให้มีระยะวันจากเส้นเขตแดน หัน ทิศทางแพร่สัญญาณเข้ามาในประเทศไทยก้ำซบให้ สำนักงานกสทช.ส่วนภูมิภาคทุกแห่งออกตรวจสอบ สถานีโทรคมนาคม และเสาสัญญาณในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบการแพร่สัญญาณข้ามไปประเทศ เพื่อนบ้านประสานให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขปรับปรุง หากผู้ประกอบการรายใดละเลยไม่ปฏิบัติตามให้ ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทุกราย

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. มอบ พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นตัวแทนประสานการปฏิบัติ กสทช. ขานรับ นโยบายสำคัญรัฐบาล พล.ต.อ.ณีจรร ร่วมกับ พล.ต.ท.ธัชชัย ทำงานร่วมกันใกล้ชิดมีผลสำเร็จเป็น รูปธรรม จับกุมที่สำคัญจำนวนมาก จับกุมสถานี โทรคมนาคมผิดกฎหมายตามแนวชายแดน จับ แห้งจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมผิดกฎหมาย การเร่งจัดระเบียบเสาสัญญาณตลอดแนวชายแดน ทั่วประเทศ



ไม่ให้สัญญาณข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตัดปัจจัยที่เอื้อ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” และ “องค์กร อาชญากรรม” รูปแบบต่างๆที่มาตั้งฐานกระทำ ความผิดอยู่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ล่าสุดจับกุมสถานีโทรคมนาคมเถื่อนพื้นที่ จ.เชียงรายพบข้อมูลน่าสนใจจากการวิเคราะห์เชิง เทคนิคผู้เชี่ยวชาญของ กสทช.พบว่าสถานีโทรคม นาคมเถื่อนที่ถูกจับแพร่สัญญาณแรงสูงทั้งในส่วน ของสัญญาณข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านไกลกว่า 40 กิโลเมตร รองรับผู้ ใช้งานพร้อมกันเป็นหลัก พันราย ครอบคลุมพื้นที่ เศรษฐกิจหลายร้อยตาราง กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มี “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” แฝงตัว เป็นจำนวนมากเป็นปัญหา ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไข

“ซิมการ์ด โทร สัทท์” เป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่กลุ่มมิจฉาชีพ แก๊งคอล เซ็นเตอร์มีและใช้กระทำ ผิด โท.ท.ท.ท.ท.ท.ท.ท.ท. หรือSMSแนบลิงก์ โอนเงิน ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบกึ่ง ร่วมกับสัญญาณ โทรศัพท์

และอินเทอร์เน็ต กสทช.ให้ความสำคัญกับปัญหามุ่งเน้น จัดระเบียบซิมการ์ด โดยเฉพาะหมายเลขในระบบ เดิมเงินที่ไม่ลงทะเบียนผู้ใช้งานจริงหรือลงทะเบียน ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน กสทช.ออกประกาศมาตรการยืนยันตัวตนและข้อมูล การให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ที่ ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่ 6-100 หมายเลข ให้ยืนยัน ตัวตนภายใน 180 วันและผู้ถือครองซิมการ์ด 101 หมายเลขขึ้นไปให้ยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน

หากไม่มายืนยันตนในกำหนดจะถูกพักใช้ erviceการโทร.ออกและการใช้อินเทอร์เน็ต ยกเว้น โทร.เบอร์ฉุกเฉินและมีเวลาอีก 30 วัน หากไม่ ยืนยันตนจะถูกเพิกถอนการใช้เบอร์ของซิมการ์ด



ที่อยู่ในความครอบครองทั้งหมด

ระยะแรกเร่งรัดให้ผู้ถือครองซิมการ์ด 101 เลขหมายขึ้นไปเข้ามายืนยันตัวตนก่อน เนื่องจากมีกำหนดระยะเวลาที่สั้นกว่า คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้ให้บริการที่อยู่ในข่ายต้องยืนยันตัวตนมีประมาณ 8 แสนราย คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.5 ของจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในทุกเครือข่าย

หลังมีผลบังคับใช้จะทำให้กระบวนการสืบสวนขยายผลถึงตัวผู้กระทำผิดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเมื่อกำหนดให้ผู้ถือครองซิมจำนวนมากมายืนยันตัวตน จะทราบตัวผู้ใช้งานที่แท้จริง หากไม่มายืนยันตนในกำหนด ซิมการ์ดจะถูกระงับการใช้งานและถูกเพิกถอนจากระบบ ซิมการ์ดเหล่านั้นอาจตกอยู่ในความครอบครองของพวกมิจฉาชีพ ทำให้จำนวน "ซิมผี" ในตลาดมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีคดีเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ขยายผลจากหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับ "บัญชีม้า" ไปถึงตัวการใหญ่ได้

มาตรการดังกล่าว กสทช. ออกมาเพิ่มเติมเพื่อสกัดการทำงานของกลุ่มมิจฉาชีพจาก 7 มาตรการสำคัญที่ออกมาก่อนหน้า เช่น การระงับการโทร. เข้าจากต่างประเทศในรูปแบบที่คนร้ายใช้อยู่เป็นประจำหรือไม่ทราบแหล่งที่มา เพิ่ม Prefix +697 และ +698 หน้าเลขหมายการโทร. เข้าจากต่างประเทศผ่าน VOIP และ Roaming

การจัดทำบริการ *138 ปฏิเสธการรับสายต่างประเทศ จัดระบบลงทะเบียนผู้ส่งข้อความไปยังผู้รับจำนวนมากๆ (Sender name), จำกัดจำนวนการลงทะเบียนซิมการ์ดและยกเลิกการส่ง SMS แบบลิงก์บางประเภท

พล.ต.ท.รัชชชัย ปิยะนิตะบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวว่า "พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ห่วงใยปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์มอบให้เป็นตัวแทนประสานการปฏิบัติ กสทช. หลังมาตรการ กสทช. มีผลบังคับใช้ทำให้

กระบวนการสืบสวนขยาย

ผลถึงตัวผู้กระทำผิดมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อกำหนดให้ผู้ถือครอง

ซิมจำนวนมากมายืนยัน

ตัวตนจะทราบตัวผู้ใช้งาน

ที่แท้จริง หากไม่มายืนยันตนในกำหนดซิมการ์ด

จะถูกระงับการใช้งานและถูกเพิกถอนจากระบบ

ไปในที่สุดเพราะซิมการ์ดเหล่านั้นอาจตกอยู่ใน

ความครอบครองของพวกมิจฉาชีพแล้ว ทำให้

จำนวน "ซิมผี" ในตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อมีคดีเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ขยายผลจากหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียนและหมายเลขโทรศัพท์

ที่ผูกกับบัญชีม้าไปถึงตัวการใหญ่ได้"

พล.ต.อ.ฉัตร เพราะสุนทร กสทช. ด้าน



กฎหมาย กล่าวว่า "การแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรามุ่งไปที่ต้นตอ วิกะระหว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งจำเป็นของกลุ่มมิจฉาชีพ ไม่ว่าจะเป็นซิมผี บัญชีม้า สถานีโทรคมนาคมเดือนที่ล็กอบส่ง สัญญาข้ามแดนเสาสัญญาตามแนวชายแดน จนถึงแหล่งจำหน่าย อุปกรณ์โทรคมนาคมเดือนที่ล็กอบนำเข้ามาขายให้กลุ่มมิจฉาชีพ ปังจัยเหล่านี้ล้วนเป็นต้นตอของปัญหา "แก๊งคอลเซ็นเตอร์" กสทช. เร่งแก้ไขกฎระเบียบออกประกาศต่างๆ เพื่อตีกรอบป้องกัน"

"เดินสายพูดคุยกับหน่วยงานของประเทศเพื่อนบ้านกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ พล.ต.ท.รัชชชัย ปิยะนิตะบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา

ผบ.สอท. เข้าพบ Mr.Chenda

Thong ประธานหน่วยงานกำกับ

ดูแลกิจการโทรคมนาคมกัมพูชา

ประสานความร่วมมือในการ

ควบคุมและกำกับกิจการโทร

คมนาคมตามแนวชายแดนไทย-

กัมพูชา และกำจัดสถานีวิทยู

โทรคมนาคมเดือนที่คนร้ายใช้

ทำผิด หรือแนวทางร่วมมือระหว่างประเทศ

ป้องกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เข้าพบ

Mr.Veasna Sok อธิบดีกรมตรวจจนเข้าเมือง

กัมพูชา หรือประเด็นกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ตั้งฐานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ควบคุมการ

ทำงานร่วมกับตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่งเดินหน้าปราบปราม"

เปรียบเทียบการริดใบ ตัดราก ถอนโคน

บอนไซ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์" ไม่ให้เติบโต

...ล้มหายตายจากสังคมไทยในที่สุด.

ทีมข่าวอาชญากรรม